

# ICT Summer Course 2024



## BACK TO SCHOOL

29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2567

เวลา 13.00 - 16.00 น.

รู้เท่าทัน เทคโนโลยีดิจิทัล

ศิลปะ ประดิษฐ์ กินได้

การปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก CPR

BCG&SDGs รู้อะไรไม่รู้...

ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น



## ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมงาน Youth Co:Lab National Dialogue 2024

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิมวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ นำเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขัน Clean Air Heroes 2023 (ปี2) ออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร ทีม NewChange นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์โคมไฟจากเปลือกข้าวโพด และทีม ACCNawamin นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด (ดอกไม้ประดับ ช่อบูเก๋ พวงหรีดและดอกไม้จันทน์) เข้าร่วมงาน Youth Co:Lab National Dialogue 2024 เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park และ UNDP Thailand กรุงเทพมหานคร

ส่วนแรกของกิจกรรม วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เป็นการ Workshop เพื่อให้เยาวชนได้พบปะเยาวชนทีม Local Heroes จากจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมี 4 แห่งทั่วประเทศไทย (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และแม่ฮ่องสอน) และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม โมเดลธุรกิจ เพื่อสังคม การรับข้อเสนอจากหลากหลายธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณเรอโน เมแยร์ Renaud Meyer UNDP ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย /ฝ่ายการตลาด CitiBank พบปะเมเนเจอร์ด้านการเงิน การตลาดและสังคม และโอกาสในการต่อยอดกับแหล่งทุนโครงการบ่มเพาะอื่น ๆ



สแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ด้านบุคลากรของอุทยานการเรียนรู้ที่เข้าร่วม ได้เรียนรู้และเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นผู้บ่มเพาะ สำหรับการถ่ายทอดเนื้อหา การทำกิจกรรมด้าน SDGs สิ่งแวดล้อม และโครงการ Local Heroes ในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยเนื้อหา มุ่งเน้น 2 ประเด็นคือ กระบวนการในการ facilitate กิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเยาวชน และกระบวนการในการให้คำปรึกษาเยาวชนในกระบวนการทำโครงการ

ส่วนของการนำเสนอผลงาน วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ UNDP Thailand เป็นการเสวนาการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมกับการขับเคลื่อน SDGs ในพื้นที่ โดยตัวแทนของอุทยานการเรียนรู้ทั้ง 4 จังหวัด โดยมีอาจารย์เอมอร ลิมวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนร่วมเสวนา ในประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา และความเกี่ยวข้องของการดำเนินโครงการ Local Heroes กับ SDGs พร้อมทั้งให้เยาวชนในแต่ละทีมได้นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมของตนเองเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยแม่ฮ่องสอนเป็นแนวคิด Clean Air Heroes สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตรเพื่อการลดการเผาเศษเหลือเหล่านั้นในพื้นที่ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของหมอกควันในปัจจุบัน

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ทีม UNDP Thailand ได้นำเยาวชนและบุคลากรอุทยานการเรียนรู้เดินเยี่ยมชมภายในอาคารสหประชาชาติ รับฟังพันธกิจและความเป็นมาของ UNDP Thailand



โครงการ Clean Air Heroes เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP Thailand เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ที่เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน เป็น 1 ใน 2 มิติด้าน SDGs ของจังหวัดที่มีความสำคัญ(มิติด้านการศึกษาและมิติด้านสิ่งแวดล้อม) โดยจะพบว่าทุกปี ในช่วงฤดูร้อน (ปลายกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม) แม่ฮ่องสอน จะพบกับปัญหาหมอกควันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ทางเดินหายใจ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเดินทางสายการบินไม่สามารถขึ้นบินได้ตามปกติ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารถูกยกเลิก ส่วนราชการและภาคเอกชนได้รับผลกระทบนี้ทั้งหมด ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จึงได้เลือกเอาประเด็นดังกล่าว เข้าร่วมกับ UNDP Thailand และ TK Park เข้าร่วมโครงการ Local Heroes โดยอาศัยเยาวชน คนรุ่นใหม่เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จุดประกายให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่

กิจกรรมในปี 2023 นี้ นับเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีโจทย์ให้เยาวชน ใช้เศษเหลือจากพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และลดอัตราการเผาเศษเหลือเหล่านั้น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด เปลือกถั่วลายเสือ ฟางข้าว ใบตองตึง เศษกะหล่ำ กว่า 14 ทีม เข้าร่วมโครงการกว่า 6 เดือน (กันยายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งผลงานของทุกทีม ได้นำเสนอผ่านเพจ กาดเข้ ICT Go Green ที่สามารถเข้าชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเยาวชนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ได้

เดือน มีนาคม 2567

# สร้างงานสร้างอาชีพด้วย ICT ภายใต้แนวคิด BCG & SDGs และ ดิจิทัลคอมเมอร์ซ



วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วย ICT ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแนวคิด BCG & SDGs (สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร) ขยายผลโครงการ Clean Air Heroes ในการอบรมขยายทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่า และส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเยาวชนศูนย์ การเรียนบ้านในสอย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านในสอย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนสาขาการจัดการและเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รวมกว่า 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” บ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



กิจกรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนเศษพืชผลทางการเกษตรให้มีมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด อาทิ การทำดอกไม้ประดับ ดอกไม้จันทร์ พวงหรีด การปักผ้าจากลูกเต๋อยและเศษวัสดุทางธรรมชาติ และการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและ ยอดขายด้วยเทคนิคดิจิทัลคอมเมอร์ซ การใช้ Generative AI การถ่ายภาพ การตัดต่อคลิปวิดีโอ การสร้างแคปชั่น วิทียากรโดย นางสาวแพรวไพโล จรัสชูญาทอง / นางสาวนวล / นางธัญญา บริสุทธิ์เอภาส / นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยธัมภา/อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และทีมบุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน



สแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

# กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2567

สร้างฝัน สร้างคิดส์  
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 6

QR Code

ภาษาครู  
ใช้ให้เด็ก - กระตุ้น

วันที่ 20

QR Code

ป่วนจอยๆ แห่งปวยส่างลอง

Review แม่ฮ่องสอน

วันที่ 26

QR Code

วันที่ 27

รักการอ่าน

กังหันที่อ่างซาง

พบกัน เวลา 14.00 น. และติดตามชมได้ทาง [mhsictFanpage](#) [mhsict](#) ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน



## อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเครือข่าย เดือนมีนาคม 2567

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 10 หลักสูตร มีนักเรียนเข้าร่วม 295 คน ดังนี้



- โรงเรียนบ้านนาปลาจาก ชั้น ป.4 - 6 รับการอบรม "การจัดทำสื่อด้วย Canva" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
- โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป. 1 - 6 รับการอบรม "การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
- โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ชั้น ป.5 /2 รับการอบรม "การจัดทำสื่อด้วย Canva" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
- โรงเรียนบ้านห้วยเตี๋ย ชั้น ป.4 - 6 รับการอบรม "การจัดทำสื่อด้วย Canva" วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
- โรงเรียนบ้านห้วยเตี๋ย ชั้น ป.4 - 6 รับการอบรม "การใช้งาน MS PowerPoint" วันที่ 4 มีนาคม 2567
- โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ชั้น ป.5 /3 รับการอบรม "การจัดทำสื่อด้วย Canva" วันที่ 5 มีนาคม 2567
- โรงเรียนบ้านห้วยเตี๋ย ชั้น ป.5 - 6 รับการอบรม "การใช้งาน MS PowerPoint" วันที่ 6 มีนาคม 2567
- โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ชั้น ป.4 - 6 รับการอบรม "การจัดทำสื่อด้วย Canva" วันที่ 7 มีนาคม 2567
- โรงเรียนบ้านกุงไม้สัก ชั้น ป.3 - 6 รับการอบรม "การจัดทำสื่อด้วย Canva" วันที่ 13 มีนาคม 2567
- โรงเรียนบ้านกุงไม้สัก ชั้น ป.4 - 6 รับการอบรม "การตกแต่งและการสร้างงาน Photoshop" วันที่ 14 มีนาคม 2567



### โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 34 คน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.15 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน



แลกรายละเอียดเพิ่มเติม

### อบจ. อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพเครือข่ายผู้ฝากจำหน่าย

บุคลากรศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ การคิดแคปชั่น การใช้งาน Generative AI แก่กลุ่มผู้ฝากขายสินค้าของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสินค้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้านเอ็ดก้อเฮลียา) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการค้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพเครือข่ายผู้ฝากจำหน่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



แลกรายละเอียดเพิ่มเติม

### สถิติผู้ใช้บริการ

ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่	1,530	ราย	รวม*	203,566	ราย
ผู้เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,981	ราย	รวม*	337,002	ราย
สมาชิกอินเทอร์เน็ต	71	ราย	รวม*	8,060	ราย
สมาชิกอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน	5	ราย	รวม*	3,188	ราย
การยืม - คืนสื่อการเรียนรู้	31	ราย	รวม*	8,712	ราย
การบริการวิชาการ	25	ครั้ง	รวม*	1,115	ราย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ	350	ราย	รวม*	27,589	ราย
คลิสิกโกโก้	4	ราย	รวม*	654	ราย
การเข้าถึงสื่อออนไลน์ ICT	46,081	View	รวม*	1,096,892	View

\*รวมสถิติ ปี 2563 - ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2567